

Số: 4661 /TCT-TNCN

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

V/v: đăng ký thuế và kê khai nộp  
thuế TNCN của nhà thầu nước ngoài.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 2197/CT-KK-KTT ngày 24/9/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về việc đăng ký thuế và kê khai nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

**1. Về mã số thuế:**

Căn cứ điểm 1.1, mục 1, Phần III Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ điểm 3.3, mục 3, Phần I; điểm 2.6, mục I và điểm 3.2, mục III, Phần III Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế, thì:

Nhà thầu Petroconsult SRL (sau đây gọi là Nhà thầu) là cơ quan chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân.

Nhà thầu chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà nhà thầu phải nộp.

Như vậy, nếu Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã cấp cho Nhà thầu Petroconsult SRL mã số thuế 13 số (4300335043-002) thì Nhà thầu sử dụng mã số thuế này để thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mã số này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của Nhà thầu Petroconsult với các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khác khi Ban quản lý Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất (Ban QLDA NMLD Dung Quất) ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với cơ quan Thuế.

Khi đơn vị chủ quản là Ban QLDA NMLD Dung Quất chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả Nhà thầu Petroconsult) cũng bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu một số đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì các đơn vị trực thuộc này phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

hiệu lực mã số thuế trực thuộc và thực hiện đăng ký thuế mới với cơ quan Thuế như một đơn vị độc lập.

## 2. Đồng tiền nộp thuế:

Căn cứ mục II và mục III phần C, Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì:

Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp Nhà thầu nộp thuế thu nhập cá nhân bằng chuyển khoản từ nước ngoài thì chỉ được nộp thuế bằng các ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số ngoại tệ nộp được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Nhà thầu Petroconsult SRL;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CST, KK-KTT, CNTT;
- Lưu: VT, TNCN

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Lê Hồng Hải**